

**แบบรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ**  
**ชื่อหน่วยงาน /ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร อำเภोजะเอว จังหวัดนครราชสีมา**

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนิน กิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- ประกาศแนวทางการป้องกันไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- ป้องกันการรับของขวัญ ของกำนัล อาจเกิดขึ้นได้ใน หน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประกาศมาตรการในการปฏิบัติ และถือปฏิบัติ โดยทั่วถึงกัน	- ป้องกันการรับสินบนใน การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน กรณีการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- ประกาศระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖อาศัย อำนาจตามความใน ข้อ ๕ แห่งประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖	- ป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- ประกาศมาตรการแนวทางกระทำ ผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	- ป้องกันการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-

แบบรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภोजะเอ็ดรียง จังหวัดนราธิวาส

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนิน กิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน	- ประกาศมาตรการในการปฏิบัติ และถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน	- ป้องกันการปฏิบัติไม่ ถูกต้อง หรือไม่ตรงตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๖. มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน	- ประกาศมาตรการในการปฏิบัติ และถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน	- ป้องกันปัญหาการล้วง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน อาจเกิดขึ้นได้ ในหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-

หมายเหตุ
-
-
-
-

หมายเหตุ
-
-